

การประชุม TIF Pan-Asian Conference on Haemoglobinopathies

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เซอราตัน

ศ.นพ.สุทัศน์ พุเจริญ



ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก สมาพันธ์ธาลัสซีเมียนานาชาติ (Thalassemia International Federation, TIF) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธาลัสซีเมีย โดยทาง TIF ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และศูนย์ธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม 1st Pan-Asian Conference on Haemoglobinopathies ที่โรงแรม รอยัล ออร์คิด เซอราตัน

จุดประสงค์ของการประชุมนี้ คือ การรณรงค์ที่จะหาทางควบคุม ป้องกันโรคธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียสูงมาก และทาง TIF เองตั้งใจที่จะมาจัดการประชุมดังกล่าวที่ประเทศไทย เพราะเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย ที่มีนักวิชาการทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธาลัสซีเมียติดต่อกันมากกว่าครึ่งศตวรรษ และได้มีการนำเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปทำงานประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จนมีผลสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นประเทศแรกๆ ในทวีปเอเชีย

การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการตัวแทนจาก 24 ประเทศ ในเอเชีย และตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก 320 คน เข้าร่วมประชุม โดยเริ่มการประชุมด้วยการนำเสนอวิทัศน์ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศราทัญญา ผู้เป็นประธานของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย และได้ทุ่มเทชีวิตภายหลังการเกษียณอายุ จัดตั้งมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมของแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการจากหลากหลายสถาบัน ให้มาทำงานร่วมกันกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น อาทิ การทำงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จนมีการสังเคราะห์ สะกัดยาขับเหล็กชนิดรับประทาน deferiprone (GPO-L-ONE) ขึ้นมาใช้ในประเทศ การรักษาผู้ป่วยให้หายขาดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จนสามารถควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยได้ระดับหนึ่ง หลังจากนั้นทาง TIF ได้มอบโล่รางวัลให้กับอาจารย์ คุณหญิงสุดศราทัญญา และกรรมการดำเนินการประชุมทางวิชาการต่อ

การประชุมในวันที่สอง (9 กุมภาพันธ์ 2555) เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ และปัญหาของโรคธาลัสซีเมียจากประเทศต่างๆ โดยตัวแทนของประเทศนั้นๆ รวมทั้งการบรรยายพิเศษโดยตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก

การประชุมในวันที่สาม (10 กุมภาพันธ์ 2555) เป็นการบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธาลัสซีเมีย อาทิ วิธีการประเมินภาวะเหล็กเกินด้วยเทคนิค MRI การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบองค์รวม การรักษาโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วยวิธียีนบำบัด (Gene Therapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Transplantation)

ในช่วงสุดท้ายของการประชุม ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของการควบคุมป้องกันธาลัสซีเมียในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งควรจะมีมือทำงานเป็นเครือข่าย โดยทาง TIF และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) จะให้การสนับสนุน

ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมจนถึงวันสุดท้าย ตัวแทนของมูลนิธิฯ รวมทั้งผู้ป่วย ผู้ปกครองชาวไทย ได้ทำหน้าที่ของการร่วมเป็นเจ้าภาพ ช่วยดูแลผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ป่วยและญาติที่มาจากต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นที่คาดหวังว่าต่อไปจะมีความร่วมมือของนักวิชาการ ผู้ป่วย ผู้ปกครองธาลัสซีเมีย ในภูมิภาคที่มากขึ้น